

ประจำวัน ที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2559

พาณิชย์ เผยเอกชนเสนอราคาประมูลข้าวทั่วไปสูงสุด 15 ราย มูลค่า 1.7 พันลพ.

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในวันที่ 16 ก.พ. กรมฯ ได้เปิดให้ผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติสำหรับการประมูลข้าวเป็นการทั่วไป 34 ราย ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ปริมาณ 2.04 แสนตัน ในข้าว 8 ชนิดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและใกล้เคียงมาตรฐาน (ระดับคุณภาพเกรด P/A/B) ประกอบด้วย ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าว A1 เลิศ และปลายข้าว (เหนียว) A1 รวมจำนวน 40 คลัง ใน 13 จังหวัด

ผลการเปิดซองเสนอราคาซื้อปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป จำนวน 25 ราย โดยมีผู้เสนอราคาที่เสนอราคาซื้อสูงสุด จำนวน 15 ราย ใน 35 คลัง ปริมาณ 152,377 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 74 ของปริมาณที่เปิดประมูล) มูลค่าที่เสนอซื้อประมาณ 1,783 ล้านบาท ทั้งนี้ ชนิดข้าวที่มีผู้เสนอราคาซื้อมากที่สุดเป็นข้าวเหนียวขาว 10% ปริมาณ 83,233 ตัน คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาได้แก่ ปลายข้าว A1 เลิศ ปลายข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวปทุมธานี ข้าวปทุมธานี ข้าวหอมปทุมธานี และปลายข้าว (เหนียว) A1 ตามลำดับ

สำหรับในวันที่ 17 ก.พ. จะเปิดให้ผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติสำหรับการประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม จำนวน 16 ราย ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม ปริมาณ 3.6 แสนตัน เป็นข้าว 7 ชนิดที่คุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน (ระดับคุณภาพเกรด C) ประกอบด้วย ข้าวปทุมธานี ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 15% ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมจังหวัด และปลายข้าว A1 เลิศ รวมจำนวน 119 คลัง ใน 28 จังหวัด

ทั้งนี้ หลังจากที่ได้ผู้เสนอซื้อสูงสุดสำหรับการประมูลทั้ง 2 แบบ กรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการรวบรวมผลให้คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐพิจารณา ก่อนนำเสนอให้ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาอนุมัติผลการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไปและเข้าสู่อุตสาหกรรมต่อไป

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เอกชนแห่ประมูลข้าวรัฐบาล รั้งภัยแล้ง

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติศักดิ์ดีสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงกรณีที่มีเอกชน 34 รายยื่นซองคุณสมบัติเพื่อประมูลข้าวสต็อกรัฐบาล 2.04 แสนตัน ว่า ขณะนี้ภาคเอกชนประเมินว่าผลกระทบจากภัยแล้งกำลังมีผลต่อผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ของไทยส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมประมูลข้าวของรัฐบาลจำนวนมาก เนื่องจากข้าวเปลือกนาปรัง 59 ที่คาดว่าจะผลผลิตจะลดลงมากถึง 40-50% หรือเหลือข้าวเปลือกนาปรังเพียงแค่ 3 ล้านตันข้าวเปลือก จากเดิมที่คาดว่าจะมีปริมาณ 5 ล้านตันข้าวเปลือก

“บรรดาผู้ประกอบการข้าวในประเทศทั้งกลุ่มโรงสีผู้ประกอบการข้าวถุง รวมทั้งผู้ส่งออกข้าวบางราย เข้ามาร่วมประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลเพื่อประมูลข้าวเก็บไว้เป็นสต็อกรองรับผลผลิตที่ลดลงจากภัยแล้งซึ่งตลาดข้าวในประเทศนิยมข้าวเก่าอยู่แล้ว ดังนั้นข้าวสต็อกรัฐบาลเป็นข้าวเก่าก็สามารถนำมาปรับปรุงผสมกับข้าวใหม่และทำตลาดในประเทศได้”

สำหรับการแข่งขันทางด้านราคาของข้าวที่ประมูลเป็นการทั่วไปคาดว่าจะมีการเสนอราคา 10 บาท/กก. ขึ้นไปซึ่งราคาข้าวใหม่ในตลาดปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 12.20 บาท/กก.เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนม.ค.ที่ราคาข้าวในตลาดอยู่ที่ 11.50-11.80 บาท/กก.ถือเป็นราคาที่น่าจะมีการแข่งขันกันสูง

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

'พาณิชย์'เร่งทำแผนผลิตข้าวครบวงจร เหยยมีความคืบหน้าแล้ว 90% เตรียมเสนอ'นบข.' 24 ก.พ.

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการสัมมนาสินค้าข้าว เรื่อง "แนวทางการวางแผนการผลิตข้าวครบวงจร" จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำแนวทางการวางแผนการผลิตข้าวครบวงจร โดยมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ 90% ซึ่งการสัมมนานี้ จะเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อนำไปรวมสรุปผล นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ และหากได้รับความเห็นชอบก็จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

โดยในปี 2559 นี้ได้กำหนด เป้าหมายการผลิต 27.17 ล้านตันข้าวเปลือก ขณะที่คาดการณ์ความต้องการใช้รวม 25.01 ล้านตันข้าวเปลือก ส่วนการหารือกับโรงสี เพื่อให้กลุ่มโรงสีซื้อข้าวแปลงนาของเกษตรกรโดยตรงนั้น กระทรวงพาณิชย์จะหารือกับโรงสีในสัปดาห์นี้ เพราะขณะนี้ข้อมูลเบื้องต้นว่าแต่ละพื้นที่จะมีปริมาณผลผลิตข้าวออกมามากน้อยเพียงใด โดยจะเน้นให้โรงสีเข้าไปช่วยซื้อในพื้นที่ที่มีผลผลิตออกมามาก จนถูกโรงสีในพื้นที่ที่ตราราคารับซื้อข้าว ส่วนการลดหรือเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวนั้น เป็นไปตามธรรมชาติอยู่แล้ว

สำหรับประเด็นการสัมมนาจะขอความเห็น 15 ประเด็น ประกอบด้วย 1.แผนการผลิตข้าวครบวงจรซึ่งปี 2559 ตั้งเป้าหมายการผลิตรวม 27.17 ล้านตันข้าวเปลือก ขณะที่คาดการณ์ความต้องการใช้รวม 25.01 ล้านตันข้าวเปลือก, 2.การกำหนดพื้นที่เพาะปลูกข้าว, 3.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปัญหาและมาตรการจูงใจให้ขึ้นทะเบียนหรือมาตรการทางกฎหมาย, 4.การลดต้นทุนการผลิต เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าเช่าที่นา เป็นต้น

5.เมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งใช้ประมาณ 1 ล้านตัน เพียงพอหรือไม่, 6.การเก็บเกี่ยวข้าว เช่น รถเกี่ยวข้าวมีเพียงพอในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากหรือไม่, 7.การประกาศ ภัยพิบัติเพื่อชดเชยโครงการประกันภัยพืชผลเพื่อชดเชยโครงการ ประกันภัยพืชผล, 8.การปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลาย, 9.การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวตามความต้องการตลาดปัจจุบัน, 10.การส่งเสริมให้ปลูกพืชปุ๋ยสดเพิ่มคุณภาพดิน

11.ตลาดข้าวเฉพาะ, 12.การสนับสนุนแหล่งเงินทุน หมุนเวียน, 13.ค่าขนส่งไปรษณีย์, 14.ส่งเสริมพัฒนาโรงสีติดดาว และ 15.มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โครงการ ลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกร โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก (จำนำยุงฉาง) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ ผู้ประกอบการค้าข้าวเก็บสต็อก และโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

พณ.แจงข้อมูลโซเซียลปิดเป็นกรณีระบุจำนำข้าวไม่เสียหาย ยันคนละส่วนกับสต็อก 3.9 แแสนตัน

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากที่มีข้อมูลเผยแพร่ในสื่อโซเซียลว่า "โครงการรับจำนำข้าวไม่เสียหาย พาณิชย์ยืนยันข้าว 3.9 แแสนตันไม่หายจากสต็อก" นั้น ขอชี้แจงว่าเป็นข้อมูลที่ผิด ถูกต้องและปิดเป็นข้อเท็จจริง โดยมีความพยายามจะนำประเด็นว่า โครงการรับจำนำข้าวไม่เสียหายมาผูกโยงกับ กรณีที่ข้าว 3.9 แแสนตันไม่หายจากสต็อก ซึ่งเป็นคนละเรื่องกัน ทั้งนี้ปริมาณข้าว 3.9 แแสนตันที่กล่าวถึงว่าไม่หายนั้น เป็นข้อมูลที่ปรากฏในการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวปี 2558 ของกระทรวงการคลังที่กำลังดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งไม่เกี่ยวกับการดำเนินการแจ้งความกรณีข้าวในสต็อกของรัฐหายเมื่อปี 2557 ขององค์การคลังสินค้า (อคส.)

ประเด็นที่ว่า พาณิชย์ยืนยันข้าว 3.9 แแสนตันไม่หายจากสต็อกนั้น เป็นข้อมูลที่นำมาจากการให้สัมภาษณ์ ของปลัดกระทรวงพาณิชย์ว่า การปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวในรอบปีบัญชี 2558 ที่กระทรวงการคลังระบุว่า มี ข้าวหายไปจากสต็อกของรัฐ 3.9 แแสนตันนั้น ข้าวไม่ได้หาย อาจยังไม่ได้ข้อสรุปทางบัญชี เนื่องจากต้องมีการ ตรวจสอบตัวเลขจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ เพื่อให้ไป ตรวจสอบข้อมูลโดยรายละเอียด และจะส่งกลับไปให้คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวต่อไป

ซึ่งปริมาณข้าว 3.9 แแสนตันที่กล่าวถึงว่าไม่ได้หาย เป็นตัวเลขที่ปรากฏในการปิดบัญชีการปิดบัญชี โครงการรับจำนำข้าวในรอบปีบัญชี 2558 โดยเป็นข้อมูลคนละส่วนกับการที่ อคส. ดำเนินการแจ้งความเรื่องข้าว หายในปี 2557 ซึ่งข้าวที่หายดังกล่าวเป็นผลมาจากการตรวจสอบของคณะผู้ตรวจจากกระทรวงต่างๆ จำนวน 100 สาย ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบข้าวในสต็อกของรัฐภายใต้โครงการรับจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลที่ผ่านมาเกี่ยวกับ ประเด็นที่ว่า โครงการรับจำนำข้าวไม่เสียหายนั้น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด โครงการรับจำนำข้าวได้ชี้แจงไปแล้วว่าวิธีการผิด

โฆษกกระทรวงพาณิชย์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ความพยายามในการนำข้อมูล บทสัมภาษณ์ หรือตัวเลขที่ เกี่ยวข้องกับสต็อกของรัฐของกระทรวงพาณิชย์ไปขยายผล เพื่อกล่าวอ้างในสื่อต่างๆ ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง และ สร้างความเข้าใจผิดต่อสังคม จึงจำเป็นต้องออกมาชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เอกชนยื่นขอคุณสมบัติร่วมประมูลข้าวทั่วไป 34 ราย-ข้าวสู่อุตสาหกรรม 17 ราย

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดให้ผู้สนใจจะเข้าร่วมการประมูล ข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 1/59 จำนวน 570,000 ตัน ยื่นขอคุณสมบัติ โดยในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. เปิดให้ยื่นขอคุณสมบัติสำหรับการประมูลข้าวทั่วไป ซึ่งหลังปิดการยื่นขอคุณสมบัติในช่วงเช้ามียื่นประมูลข้าว ทั่วไปจำนวน 34 ราย ถือว่าการประมูลข้าวครั้งนี้ได้รับความสนใจคึกคักมาก

ส่วนการยื่นขอคุณสมบัติเพื่อประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม จะเปิดให้ยื่นขอคุณสมบัติตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. โดยจะมีการรายงานผลอีกครั้งหลังจากการยื่นขอในช่วบ่าย สำหรับการยื่นขอคุณสมบัติในวันนี้เพื่อแจ้ง ความประสงค์จะเข้าร่วมการประมูล โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและให้ยื่นประมูลข้าวทั่วไปในวันที่ 16 ก.พ.59 และข้าวอุตสาหกรรมวันที่ 17 ก.พ. 59

สำหรับข้าวสารในสต็อกรัฐบาลที่เปิดประมูลมีจำนวน 570,000 ตัน แบ่งเป็นประมูลทั่วไป 204,000 ตัน เป็นข้าว 8 ชนิดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและใกล้เคียงมาตรฐาน (ระดับคุณภาพเกรด P/A/B) ประกอบด้วย ข้าว ปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวปทุมธานี ปลาย

ข้าว A1 เลิศ และปลายข้าว (เหนียว) A1 รวมจำนวน 40 คลัง ใน 13 จังหวัด และข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 360,000 ตัน เป็นข้าว 7 ชนิดที่คุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน (ระดับคุณภาพเกรด C) ประกอบด้วย ข้าวปทุมธานี ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 15% ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด และปลายข้าว A1 เลิศ รวมจำนวน 119 คลัง ใน 28 จังหวัด

ก่อนหน้านี้ นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ระบุว่า การเปิดประมูลข้าวในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของปี 59 เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์ข้าวในช่วงนี้ เอื้ออำนวยและอยู่ในวิสัยที่จะเร่งระบายข้าวในสต็อกของรัฐได้ โดยข้าวฤดูใหม่ส่วนใหญ่ได้ออกจากมือของเกษตรกรแล้ว จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่กระทบต่อราคาข้าวที่เกษตรกรจะได้รับ และการระบายข้าวในสต็อกออกไป ยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวของภาครัฐ

ล่าสุด การประมูลเข้าสู่อุตสาหกรรม ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ผลการยื่นซองเอกสารคุณสมบัติมีผู้สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติของผู้เสนอซื้อข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 17 ราย สำหรับขั้นตอนต่อไป กรมฯ จะร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้เสนอซื้อว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปิดประมูลก่อนประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. และผู้เสนอซื้อที่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นซองเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไปในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และจะเปิดซองเสนอราคาซื้อต่อหน้าผู้ร่วมประมูลในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน สำหรับการยื่นซองเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมกำหนดยื่นซองในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาซื้อต่อหน้าผู้ร่วมประมูลในช่วงบ่ายของวันเดียว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

อศ.ยืนยันการขนย้ายข้าวเสื่อมลีดแรกรัดกุม

พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวทรวง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า (อศ.) กล่าวว่า จากการดำเนินการติดตามควบคุมและกำกับดูแลการขนย้ายข้าวเสื่อมสต็อกรัฐบาลลีดแรกปริมาณ 5,000 ตัน ที่ผู้ชนะประมูล คือ บริษัท ว.ธนทรัพย์ จำกัด ได้ดำเนินการร่วมกับ อศ.เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา ถือว่ามีความเข้มงวดและรัดกุมอย่างมาก เพราะมีการติดตามตั้งแต่กระบวนการขนย้ายข้าว การตรวจสอบประวัติผู้ขับขีรถบรรทุก การขนข้าวขึ้นบรรทุก การคลุม และปิดผนึกผ้าใบ การชั่งน้ำหนัก และการติดตั้งกล่องวงจรปิด เพื่อบันทึกภาพการขนย้ายข้าวและเคลื่อนย้ายข้าวจากสถานที่เก็บไปสู่กระบวนการผลิต เพื่อติดตามให้เป็นไปตามแผนงานและระบบที่วางไว้ เพราะระยะทางจากต้นทางถึงปลายทางค่อนข้างไกลและกำหนดระยะเวลาการขนย้ายตั้งแต่ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเท่านั้น

รวมทั้งยังมีการกำหนดจุดบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเป็นจุดตรวจ เพื่อตรวจสอบการเดินทางของรถบรรทุกและมีการสื่อสารสั่งการด้วยระบบวิดีโอคอล ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่พบความผิดปกติในเรื่องการขนย้าย หรือปริมาณข้าวแต่อย่างใด จึงอยากให้ประชาชนมั่นใจว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และข้าวทั้งหมดจะไม่กลับมาสู่ผู้บริโภคอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้ชนะการประมูลขนย้ายไปแล้วรวม 640 ตัน พบปัญหาเล็กน้อยเรื่องคุณภาพเครื่องชั่งของบริษัทที่อาจจะต้องตรวจเช็ค เพราะมีการอ้างว่าได้รับปริมาณข้าวคลาดเคลื่อนไปบ้าง นอกจากนี้ วันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ ทางบริษัทจะมาจ่ายเงินค่าข้าว เพื่อขนย้ายอีก 5,000 ตัน ซึ่งการขนย้ายจะต้องเสร็จภายในวันที่ 18

กุมภาพันธ์นี้ตามประกาศที่โออาร์ และจะต้องขนย้ายออกจากคลัง รวมทั้งจ่ายเงินให้ครบปริมาณ 17,000 ตัน ในคลังของ อคส.ภายในวันที่ 29 มีนาคมนี้ รวมถึงอีก 3,580 ตัน ที่อยู่ในคลังขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ด้วย

ด้านนางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ข้าวเสื่อมส่วนที่เหลือปริมาณ 16,000 ตัน ที่บริษัท สินไฮศรี จำกัด ไม่มาลงนามทำสัญญาซื้อขายนั้น จะนำกลับมาประมูลใหม่และห้ามบริษัทดังกล่าว กลับเข้ามาร่วมประมูลอีก เพราะขึ้นบัญชีดำไว้แล้ว เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไข

ส่วนการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวนั้น ยืนยันว่าบัญชีโครงการรับจำนำข้าวไม่ได้หาย และอยู่ระหว่างการตรวจสอบให้ชัดเจน เพียงแต่ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปทางบัญชี เนื่องจากปริมาณข้าวและบัญชีมีจำนวนมากต้องใช้เวลาในการรวบรวม เบื้องต้น อคส.จะดำเนินการตรวจเช็คบัญชีต่าง ๆ อยู่ตรงส่วนไหนบ้าง เพื่อรวบรวมให้เสร็จภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ จากนั้นจะสามารถส่งให้กระทรวงการคลังต่อไป

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)



เวียดนาม

สหภาพยุโรปได้เผยแพร่ รายละเอียดของความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปและเวียดนาม (The European Union (EU) - Vietnam Free Trade Agreement; FTA) อย่างเป็นทางการเมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมาโดยข้อตกลงทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้หลังจากมีการตรวจสอบตามกฎหมายและการให้สัตยาบันโดยคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปและรัฐสภายุโรปแล้ว

ทั้งนี้ EU จะยกเลิกภาษีนำเข้าข้าวจากเวียดนามในปริมาณ 80,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวกล้อง 20,000 ตัน ข้าวสาร 30,000 ตัน และข้าวหอม 30,000 ตัน ส่วนข้าวชนิดอื่น ๆ จะค่อยๆปรับลดลงภายในระยะเวลา 5 ปี โดยชนิดข้าวหอมที่ได้รับสิทธิพิเศษภาษี 0% ประกอบด้วยข้าวหอมสายพันธุ์ Jasmine 85, ST 5, ST 20, Nang Hoa 9 (Nàng Hoa 9), VD 20, RVT, OM 4900, OM 5451, Tai nguyen Cho Dao

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 ม.ค. 2559 มีจำนวน 416,770 ตัน มูลค่า 169.829 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 89.1% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 71.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 220,388 ตัน มูลค่า 98.885 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ทั้งนี้ในปี 2558 ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน ประมาณ 6.568 ล้านตัน มูลค่า 2,680 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 4.0% แต่มูลค่าลดลง 3.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 6.316 ล้านตัน มูลค่า 2,789 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

นายกสมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) ระบุว่า การที่รัฐบาลไทยได้ประกาศขายข้าวในสต็อกในอนาคตอันใกล้นี้ ที่จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะดึงราคาข้าวให้ตกลง และอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อการส่งออกข้าวเวียดนาม แต่แม้ว่าไทยจะส่งเสริมการส่งออกข้าวให้แก่ตลาดดั้งเดิมของเวียดนาม เช่น จีน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ข้าวของเวียดนามก็ยังคงสามารถแข่งขันในตลาดเหล่านั้นได้ เพราะเขามองว่าไทยมีปริมาณข้าวน้อยกว่า ขณะที่ความต้องการจากประเทศเหล่านั้นต้องการนำเข้าข้าวสูง ขณะที่ประธานกลุ่มบริษัท Loc Troi กล่าวว่า ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามยังมีโอกาสที่จะเสนอข้าวใหม่ให้แก่ตลาดเหล่านั้น

ทางด้านผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทร่วมทุนนำเข้า-ส่งออก อานซยาง เห็นพ้องว่า มีความเสี่ยงที่ราคาข้าวจะลดลงในปีนี้เพื่อแข่งกับข้าวของไทย แต่ตลาดโลกจะได้รับผลกระทบอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายการดำเนินการเกี่ยวกับข้าวของรัฐบาลไทย

ประธานสมาคมอาหารเวียดนาม ยังระบุว่า ในปีนี้สมาคมจะมุ่งความสนใจไปที่การส่งเสริมการส่งออกให้แก่ตลาดดั้งเดิม และประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ที่ประกอบด้วย จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเพิ่มการส่งออกข้าวหอมไปยังฮ่องกง และสิงคโปร์ นอกจากนี้ สมาคมจะพยายามหาทางเพิ่มส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมในแอฟริกาและค่อนๆ ภูมิภาคข้าวขาว โดยสมาคมจะพยายามดำเนินการเพื่อให้ข้าวของประเทศสามารถบุกไปยังตลาดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับเวียดนาม และจะมุ่งเน้นที่การสร้างมูลค่า และตราสินค้าให้แก่ข้าวของประเทศ

นาย เหวียน วัน เตียน กล่าวว่า ตลาดเอเชียมีความต้องการข้าว แต่เวียดนามจะเผชิญต่อการแข่งขันอย่างหนักจากไทย และปากีสถาน ขณะที่การส่งออกข้าวหอม และข้าวคุณภาพสูงคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากในปีนี้ เนื่องจากมีความต้องการสูงจากตลาดจีน และแอฟริกา เขายังเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพการส่งออก เพื่อรักษาชื่อเสียงของประเทศ และขอให้แก่ตลาดที่ต้องการ ขณะเดียวกัน สมาคมอาหารเวียดนามควรจัดหาข้อมูลการคาดการณ์ตลาดที่ทันสมัยให้แก่กิจการต่างๆ รวมทั้งรัฐบาลควรดำเนินการปราบปรามการใช้สารเคมีในการผลิตข้าวด้วย

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

กลุ่มผู้ส่งออกข้าวกัมพูชาต่างแสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่เวียดนามได้รับสิทธิพิเศษในการส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปได้ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีเวียดนาม-สหภาพยุโรป (the EU - Vietnam Free Trade Agreement; FTA) ที่คาดว่าจะมีผลในปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมข้าวของกัมพูชาเพราะชนิดข้าวของเวียดนามและกัมพูชาใกล้เคียงกัน ขณะที่ต้นทุนการผลิตของเวียดนามต่ำกว่ากัมพูชามาก วงการค้ากัมพูชาคาดว่ากัมพูชาสามารถที่จะแข่งขันในตลาดข้าวอินทรีย์ ข้าวหนึ่ง และข้าวหอมได้ แต่ในส่วนของข้าวขาวนั้นยังน่าเป็นห่วง

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (the Cambodia Rice Federation; CRF) ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา 5 ชุดเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก โดยจะเน้นไปที่การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิตต่อไร่จากปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 448 ก.ก.ต่อไร่ ให้เพิ่มขึ้นเป็น 512 ก.ก.ต่อไร่ ขณะเดียวกันก็จะมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบชลประทาน การจัดการเกี่ยวกับโรงสีและผู้ส่งออกให้สามารถรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวได้ รวมถึงเรื่องของการเพิ่มจำนวนของไซโลเก็บข้าวและคลังสินค้าด้วย

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือน ม.ค. 2559 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าว 44,033 ตัน ลดลง 45.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 81,479 ตัน ในเดือน ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 22.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 35,921 ตัน ในเดือน ม.ค. 2558 สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในเดือน ม.ค. 2559 ประกอบด้วย ข้าวหอมในกลุ่ม Jasmine Rice (PML/PRD) จำนวน 14,672 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่น ๆ (Fragrant rice) เช่น Senkraob, Neangsauy, Neang Malis, Somaly, Jassmine organic rice จำนวนรวม 8,351 ตัน (ข้าวหอมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วน 52.3% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) ข้าวขาว (long grain white rice) และข้าวขาวชนิดพิเศษ (Premium long grain) จำนวนรวม

18,755 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 42.6% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) และข้าวหนึ่ง (long grain parboiled) จำนวน 2,255 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 5.1% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด)

ทั้งนี้ในเดือน ม.ค. 2559 กัมพูชาส่งออกข้าวไปยัง 35 ประเทศทั่วโลก โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย เช่น จีนจำนวน 6,999 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 6,386 ตัน โปแลนด์ 5,538 ตัน โรมาเนีย 2,764 ตัน มาเลเซีย 2,736 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,503 ตัน สหราชอาณาจักร 2,074 ตัน บรูไน 1,974 ตัน อิตาลี 1,912 ตัน เยอรมนี 1,631 ตัน ฮังการี 1,300 ตัน สาธารณรัฐเชค 1,232 ตัน เบลเยียม 1,017 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2558 กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 538,396 ตัน เพิ่มขึ้น 39.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 387,061 ตัน ในปี 2557 โดยตลาดนำเข้าที่สำคัญคือประเทศในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย เช่น จีน 116,639 ตัน ฝรั่งเศส 75,257 ตัน โปแลนด์ 58,410 ตัน มาเลเซีย 54,914 ตัน เนเธอร์แลนด์ 58,410 ตัน อิตาลี 24,049 ตัน สาธารณรัฐเชค 22,597 ตัน เบลเยียม 19,921 ตัน สหราชอาณาจักร 18,557 ตัน เยอรมนี 13,076 ตัน สเปน 10,382 ตัน โปรตุเกส 10,312 ตัน สิงคโปร์ 5,587 ตัน บรูไน 2,100 ตัน อินโดนีเซีย 1,000 ตัน เป็นต้น

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2016 (ม.ค.-ธ.ค.) คาดว่ากัมพูชาจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 0.8 ล้านตันข้าวสาร (ซึ่งรวมตัวเลขที่ส่งออกอย่างเป็นทางการและการส่งออกตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศไทยและเวียดนามด้วย) ลดลงประมาณ 27% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.1 ล้านตัน ที่คาดว่าจะมีการส่งออกในปี 2015 ที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ม.ค. 2559 มีจำนวนประมาณ 3.2 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับบริโภค 93 วัน ซึ่งมากกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน) ลดลง 6.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.44 ล้านตันในเดือน ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.66 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 900,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 73% เมื่อเทียบกับจำนวน 520,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 28.1% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 26 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 85.3%ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นจากเดือน ธ.ค. 2558 ประมาณ 10%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 970,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 30.2% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 28 วัน) ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.33 ล้านตัน ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 41.7% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 39 วัน) โดยสต็อกข้าวในคลังของเอกชนมีจำนวนลดลง 1% เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค. 2558 ขณะที่สต็อกภาคครัวเรือนมีจำนวนเพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค. 2558

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2015/16 (พ.ค.-เม.ย.) คาดว่าฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวประมาณ 2.1 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.8 ล้านตัน ในปี 2014/15 ที่ผ่านมา โดยปริมาณนำเข้าที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการที่รัฐบาลได้คาดการณ์ว่าในปี 2016 นี้จะมีการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นประมาณ

1.3 ล้านตัน เพื่อชดเชยผลผลิตข้าวที่ลดลงจากผลกระทบของพายุไต้ฝุ่น Koppu รวมทั้งภัยแล้งจากปรากฏการณ์ เอลนีโญ ทั้งนี้ในปีการตลาด 2015/16 (พ.ค.-เม.ย.) คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกจะมีประมาณ 18.298 ล้านตัน ลดลง จากจำนวน 18.913 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา

[ที่มา Oryza.com](#)

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าวในคลังของ รัฐบาล ณ วันที่ 1 ก.พ. 2559 มีจำนวน 28.95 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 24.88 ล้านตัน ในช่วง เดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับจำนวน 26.025 ล้านตัน ณ วันที่ 1 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยสต็อก ข้าวในปัจจุบันมากกว่าระดับสต็อกขั้นต่ำ (the buffer and strategic reserve norms) ประมาณ 3.8 เท่า (กำหนดไว้ช่วงเวลานี้ที่ 7.61 ล้านตัน)

สำหรับสต็อกพืชอาหารทั้งหมดมีจำนวนรวม 49.329 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 47.215 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 49.912 ล้านตัน ในเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยเป็นสต็อกข้าวสาลีประมาณ 20.335 ล้านตัน ลดลง 7.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา และลดลง 14.5% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

[ที่มา Oryza.com](#)

สหภาพยุโรป

ข้อมูลจากสหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 ก.ย.-31 ส.ค.) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-2 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 496,804 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 422,639 ตัน ในช่วงเดียวกันของ ปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 36,092 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6% เมื่อเทียบกับ จำนวน 38,304 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 460,712 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับจำนวน 384,335 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-26 ม.ค. 2559 ที่ผ่านมา มีการนำเข้าประมาณ 118,198 ตัน ตามด้วยฝรั่งเศสจำนวน 86,807 ตัน เนเธอร์แลนด์ 57,261 ตัน โปแลนด์ 36,136 ตัน อิตาลี 34,041 ตัน เยอรมนี 37,654 ตัน และประเทศอื่นๆในกลุ่ม 126,707 ตัน

ในปีการผลิต 2014/15 (ก.ย.-ส.ค.) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

[ที่มา Oryza.com](#)

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวจากสหรัฐอเมริกาจำนวน ประมาณ 90,000 ตัน เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2559 นี้โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 25 ก.พ. ศกนี้

[ที่มา Oryza.com](#)

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2558/59 (2015/16) ในเบื้องต้นจะมีจำนวน 469.50 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 1.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 478.14 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2557/58 (2014/15) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะลดลงโดยเฉพาะประเทศอินเดียซึ่งคาดว่าในปี 2558/59 จะมีผลผลิต 100.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 104.8 ล้านตันข้าวสารในปี 2557/58 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงนั้น เช่น เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ บราซิล สหรัฐฯ อียิปต์ เป็นต้น ส่วนประเทศไทยว่าในปี 2558/59 จะมีผลผลิต 15.9 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 15.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 18.75 ล้านตันในปี 2557/58 สำหรับประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น จีน ซึ่งคาดว่าในปี 2558/59 จะมีผลผลิต 145.77 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 144.56 ล้านตันข้าวสารในปี 2557/58 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น อินโดนีเซีย ศรีลังกา บังกลาเทศ ญีปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2558/59 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 483.68 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 482.06 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2557/58 ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2558/59 คาดว่าจะลดลงเหลือ 89.28 ล้านตันข้าวสาร จากระดับ 103.46 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2557/58 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกปลายปี 2558/59 จะลดลงเหลือ 4.995 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 50.0% จากคาดการณ์ในปี 2557/58 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 10.0 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2559 จะมีปริมาณ 41.59 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีการค้าข้าวประมาณ 42.51 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 4.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.4% จากปี 2558 ที่คาดว่านำเข้าประมาณ 4.5 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.5 ล้านตัน ลดลง 16.7% จากจำนวน 3.0 ล้านตันที่คาดว่านำเข้าในปี 2558 ในขณะที่ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 2.0 ล้านตัน อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.9 ล้านตัน อิหร่านและซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.45 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.2 ล้านตัน เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.1 ล้านตัน มาเลเซียและแอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน และไอวอรีโคสต์คาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เป็นต้น สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2559 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 10.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.3% จากปี 2558 ที่คาดว่าสามารถส่งออกได้ 9.78 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2559 จะส่งออกได้ 8.5 ล้านตัน ลดลง 21.3% จากปี 2558 ที่คาดว่าส่งออกได้ 10.8 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 7.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.0% จากปี 2558 ที่คาดว่าส่งออกได้ประมาณ 6.61 ล้านตัน ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่คาดว่าส่งออกได้ 4 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.33 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 1.8 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน อุรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.95 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.48 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)

บราซิล

สถาบัน The Rice Institute of Rio Grande do Sul (IRGA) รายงานว่า โดยในเดือน ม.ค. 2559 บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 96,050 ตัน เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับจำนวน 69,913 ตัน ในเดือน ม.ค. 2558 ที่ผ่านมา แต่ลดลง 33% เมื่อเทียบจำนวน 144,525 ตัน ในเดือน ธ.ค. 2558 โดยประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในเดือน ม.ค. ประกอบด้วย เซเนกัล 38,602 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 40% ของการส่งออกในเดือน ม.ค. 2559) นิการากัว 24,480 ตัน เปรู 11,065 ตัน เวเนซุเอลา 6,305 ตัน เบลเยียม 2,613 ตัน ซิลี 2,265 ตัน เป็นต้น

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 1.32 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.24 ล้านตันในปี 2557

องค์การธัญพืชแห่งชาติ (Brazil's National Grains Supply Company; Conab) พยากรณ์ว่าในปีการผลิต 2015/16 จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 11.5 ล้านตัน หรือประมาณ 8.2 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 7.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.444 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 8.6 ล้านตันข้าวสาร ในปีการผลิต 2014/15 ที่ผ่านมา เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกลดลง โดยในปีการผลิต 2015/16 นั้น คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกจะลดลงเหลือ 13.29 ล้านไร่ ลดลง 7.4% จากปีการผลิต 2014/15 ที่ผ่านมา

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่าในปีการตลาด 2015/16 (เม.ย.-มี.ค.) ผลผลิตข้าวเปลือกคาดว่าจะมีประมาณ 11.765 ล้านตัน หรือประมาณ 8 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.5 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 8.5 ล้านตันข้าวสาร ในปีการผลิต 2014/15 ที่ผ่านมา ขณะที่คาดว่าในปี 2015 นี้ จะมีการส่งออกประมาณ 1 ล้านตัน และนำเข้าประมาณ 450,000 ตัน

ที่มา Oryza.com



TREEA